



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๗๗)

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิตติการกุล)/ผู้อำนวยการสำนักฟาร์ม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ประชุมหารือร่วมกับ หจก. เอส ซี เอ็น อะโกร จำกัด ผู้ผลิตโกโก้ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐ ปี อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งบริษัท ได้เสนอภาพรวมมูลค่าการผลิต ศักยภาพการผลิตของโกโก้ในประเทศไทย เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลายผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งทางเสือกในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ และสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โกโก้เป็นไม้พื้นเมือง ดูแลรักษาง่าย สามารถปลูกในพื้นที่หลากหลาย ในกรณีสำนักฟาร์ม อำเภอพร้าว สามารถปลูกแทรกกระหว่างแถวต้นยาง หรือมะม่วง เพื่อเป็นพืชทางเลือกชดเชยรายได้พืชหลักที่ยังไม่ให้ผลผลิต อีกทั้งมีการศึกษาวิจัย และในปัจจุบัน ผลผลิตโกโก้ในประเทศไทยยังมีการผลิตน้อย ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศ บริษัทยินดีให้ความร่วมมือทางวิชาการและด้านการตลาด ประกันราคาผลผลิตแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเสนอแผนการผลิตที่สามารถคืนทุนในระยะเวลา ๔ ปี

แนวทางการทำความร่วมมือ โอกาส และศักยภาพเชิงเศรษฐกิจการผลิตโกโก้

๑. แนวทางการพัฒนาแปลงทดลองการผลิตโกโก้เพื่อการวิจัย และวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน โดยบริษัท SCN AGRO วางแผนการผลิตร่วมกันเป็นแปลงทดลองที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย (๙๐๗ ไร่) จำนวน ๔ ไร่ และสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์โกโก้ประมาณ ๔,๐๐๐ ต้น ปลูกในพื้นที่เดี่ยวประมาณ ๓ ไร่ และพื้นที่ระหว่างต้นยาง หรือแปลงมะม่วง จำนวน ๒ ไร่

๒. ตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้คำแนะนำให้มีการทำ Feasibility Study ในด้านภูมิศาสตร์และด้านการลงทุน หากทำการส่งเสริมการผลิตเชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นพืชใหม่ที่ต้องมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

๓. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การเรียน การสอน และการวิจัย เห็นควรให้เชิญนักวิชาการที่มีความรู้ให้ข้อมูล และคำแนะนำเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกันต่อไป และเห็นควรให้ตั้งคณะทำงาน ความร่วมมือเชิงวิชาการจากคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงวิชาการ เช่น นักวิชาการที่มีความรู้เฉพาะทาง ด้านการผลิตโกโก้ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการผลิตเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ อธิการบดีได้รับทราบรายงานผลการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการ และให้สรุปเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ให้ศึกษาแนวทางการทำความเข้าใจอย่างละเอียดรอบคอบ พิจารณาว่า มีแนวทางการทำความเข้าใจในรูปแบบใด หากทำความเข้าใจในเชิงเศรษฐกิจต้องพิจารณา มิติด้านทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ ต้องสื่อสารและกำชับกับบริษัทฯ ว่า ในระหว่างการทดลองผลิตโกโก้ นั้น ห้ามนำชื่อของมหาวิทยาลัยไปแอบอ้างหรือใช้ในทางธุรกิจ จนกว่าการดำเนินงานจะเห็นผล ที่ชัดเจน

๒. ให้วิเคราะห์ถึงประวัติการดำเนินงานของบริษัทเอกชนที่จะมาร่วมมือด้วยว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจะทำความเข้าใจได้หรือไม่

๓. การทำแปลงทดลองต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดการปลูกทุกด้าน รวมถึง ตัวเลขต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียด เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปตอบคำถามของเกษตรกรได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล) และ ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ